



ปีที่ 40 ฉบับที่ 100 วันพุธที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

### วันนี้มีประชุมอาจารย์ ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ)

มหาวิทยาลัยกำหนดจัดประชุมอาจารย์ ข้าราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ) และอาจารย์ประจำสัญญาจ้างเพื่อรับฟังความคิดเห็น ในวันพุธที่ 2 พฤศจิกายน 2554 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมพรหมโยธี (อาคาร 19) มีระเบียบวาระสำคัญประกอบด้วย

1. การพิจารณาความดีความชอบประจำปีงบประมาณ 2554 และ 2555
2. จุดเน้นและเข็มมุ่งของมหาวิทยาลัย ปี 2555
3. โครงการปลูกปัญญา เถลิงพระเกียรติ 84 พรรษา
4. โครงการบูรณาการเรียนการสอนและการวิจัยด้วย TRENDS Model
5. โครงการจัดงานสถาปนามหาวิทยาลัยครบรอบปีที่ 55

จึงเรียนเชิญอาจารย์ประจำ ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ) และอาจารย์ประจำสัญญาจ้างทุกท่านร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกันที่ห้องประชุมพรหมโยธี



วันนี้กองพัฒนานักศึกษา จัดเลี้ยงอาหารกลางวันแก่อาจารย์ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน เพื่อเป็นการขอบคุณที่ร่วมมือร่วมใจกัน ในการจัดเตรียมบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี -2554 สำเร็จจุลวงไปด้วยดี จึงขอเรียนเชิญคณาจารย์ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ทุกท่านร่วมรับประทานอาหารเที่ยงก่อนเข้าประชุมอาจารย์ ข้าราชการในเวลา 11.30-13.00 น. ณ ใต้อาคารกองพัฒนานักศึกษา

สื่อสารสัมพันธ์ สร้างสรรค์ความคิด เกาะติดสถานการณ์



สำนักวิทยบริการฯ  
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ  
ตามโครงการพัฒนาสมรรถนะ  
บุคลากรและนักศึกษาด้านไอซีที

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรและนักศึกษาด้านไอซีที เรื่อง“การดำเนินงานจัดเก็บเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้ระบบคลังข้อมูลดิจิทัล” ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2554 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้อง 1939

ผู้สนใจลงชื่อเข้าร่วมอบรมได้ในแบบฟอร์มลงชื่อผู้เข้าร่วมอบรม ณ หน่วยงานต้นสังกัดของท่าน ได้ตั้งแต่วันที่จนถึงวันพุธที่ 2 พฤศจิกายน 2554 (โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ )

**สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เชิญส่งประกวดข้อเขียน**

สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ จัดการประกวดข้อเขียน ความประทับใจที่ศิษย์ มีต่อครู คำขวัญวันครูและบทร้อยกรองเทิดพระเกียรติคุณครู เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “พระผู้เป็นครูแห่งแผ่นดิน” และระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์

คุณสมบัติของผู้ส่งผลงาน บุคคลทั่วไปไม่กำหนดอายุเพศและวัย ผู้สนใจสามารถส่งผลงานได้ตั้งแต่วันที่จนถึง 1 ธันวาคม 2554 ณ กลุ่มยกย่องวิชาชีพครู(ประกวดข้อเขียน) สำนักงานพัฒนาและส่งเสริมวิชาชีพสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เลขที่ 128/1 ถนน นครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 สอบถามรายละเอียดได้ที่ กลุ่มยกย่องวิชาชีพครู สำนักงานพัฒนาและส่งเสริมวิชาชีพสำนักงาน เลขาธิการ คุรุสภา โทรศัพท์ 02 2814843 02-2804333 และ 02-2804334-7 ต่อ 566 592 629และ671

**ศูนย์วิทยบริการแจ้งเตือนคืนหนังสือ**

ด้วยศูนย์วิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้นำระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Walai Auto Lib มาใช้แทนระบบงานเดิมเพื่อลดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาในระยะยาว และมีระบบห้องสมุดอัตโนมัติช่วยในการทำงานห้องสมุดที่ครบถ้วน โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2554

จึงใคร่ขอความร่วมมือจากคณาจารย์ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ส่ง-คืน หนังสือที่ค้างส่ง หรือนำมาต่ออายุการยืมให้เป็นปัจจุบัน ได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน ศูนย์วิทยบริการ ชั้น 1 ส่วน

พักเที่ยงต่อจากหน้า 4

การเข้ารับการคัดเลือกปีนี้กลุ่มคนสวยเห็นจะเป็นกลุ่มผู้เชิญปริญญาบัตร ที่เจ้าแม่อย่าง ผศ.ดร.สุภาวดี พรหมมา คัดเลือกเอาคนที่หน้าตาดีหมดทุกคน หวังอย่างเดียวว่าจะคัดเลือกเพื่อจะได้ให้คนสวยมาเป็นบริวารให้ เยอะ ๆ มันเป็นคนบาสสองคมนะคะคุณน้องขา หากคนสวยมากไป เราคนประสานจะดูหม่นหมองและแก่อะ การ คัดเลือกคนสวยไปมาก ๆ นี้ไม่รู้ว่าจะเหมือนกองประกวดนางสาวไทยเหมือนกิจกรรมของรุ่นที่พี่เข้ารับการประกวด หรือไม่ เพราะควบคุมยากมากเดี๋ยวต้องฝึกถอนสายบัว เดี่ยวต้องฝึกซ้อมวิธีนั่ง เดี่ยวต้องวิ่งถ่ายรูปเพื่อเช็ค เทรดดิ้ง ใ้อัยเยอะ คุณพี่ละกังวลแทนคุณน้องจริง ๆ เกรงว่าคนมีอายุอย่างเรา ๆ จะเวียนหัว แต่พี่เห็นน้องโตก็เป็น ที่รักของน้อง ๆ ทุกคน เพราะไม่ว่าน้องๆ จะวิ่งไปถ่ายรูปตรงไหน จะต้องมึนน้องโตติดสอยห้อยตามไปด้วยติด ๆ หรือ น้องโตเราจะเป็นคนนำเองก็ไม่วินิจฉัย

กลุ่มที่ทำงานหนักมากในครั้งนี้นะเห็นจะเป็นกลุ่มล่าเสียงปริญญาบัตร ตัวปริญญาไม่เท่าไรแต่พานที่วาง ปริญญาที่ซีใหญ่โตโอเชี่ยน ไม่เชื่อถามอาจารย์ธรรมสันต์ อาจารย์ศุภกร ผศ. สุริยะ ได้เลยว่าจริงหรือไม่ ขนาด อาจารย์อภิศักดิ์ ที่หล่อเร็ดชะไม่มีวันไปเป็นเจดีย์ในรุ่นบัสอสังการี วันกลับหมดแรงต้องนั่งประคองร่างกายมากับ เบาะหลังของรถบัส แต่ต้องขอชื่นชมกับความตั้งใจอย่างแน่วแน่ของคนกลุ่มนี้อย่างจริงจัง เฉพาะอย่างยิ่ง ผศ.สุริยะ ประกาศดัง ๆ ว่าหน้าที่นี้ใครอย่าเอาออกเสียให้ยาก ถ้ายังไม่ต้องถึงขนาดหิ้วปึก จะไม่ลาออกและจะไม่ยอมหยุด อย่างเด็ดขาด นี่ซีถึงจะแน่จริง 5555

ประกาศเพื่อทราบ ในงานวันรับพระราชทานปริญญาบัตรที่สุราษฎร์ในวันนั้น กลุ่มคนที่ปฏิบัติภารกิจได้ถูก ตาคคนในสำนักพระราชวังมากที่สุดอีกกลุ่มเห็นจะเป็นกลุ่มเก็บรายละเอียดฉบับโน้ต นำโดย อาจารย์พงศ์ประสิทธิ์ เจ้าเก่า หน้าตา ท่าทางให้มากมาย ไม่รู้ใครไปแอบเห็นเพชรเม็ดงามเมื่อยามชวานบั้น ที่ไปเลือกไว้ข้างเวที ทำให้ บัณฑิตแค่เห็นหน้ายังเดินหนีตัวปลิวเลยอะ ไม่ต้องไล่ให้ยากกว่านั้นหะ งานนี้เจ้าพ่อพงศ์ประสิทธิ์แอบไปจับสมัคร พรรคพวกมาร่วมกิจกรรมหลายคน แต่ขออภัยที่จำชื่อไม่ได้ ว่าแล้วหนุ่มๆ ในที่มันี่ชาติที่แล้วต้องเป็นเทพอย่าง นนทู แม่เลย ที่ต้องตรวจสอบเหล่าเทพบุตรและเหล่าเทพธิดาเพื่อขึ้นเผ้าองค์อิศวร ชาตินี้เลยได้มาทำงานในหน้าที่ นี้อย่างมั่นคงและแน่วแน่จ้า

ฮุ่ยตาย ฮุ่ยตาย เกือบลืมน ผศ.แฉล้ม อาจารย์วิยะดา ดร. เพ็ญพิศ อาจารย์นัตติกานต์ อาจารย์ปิ่นฤดี อาจารย์นราธิป อาจารย์นุชนารถ และอีกหลาย ๆ ท่านที่ทำงานทั้งการฝึกซ้อมที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครฯ จนไป เสร็จสิ้นภารกิจที่สุราษฎร์ ที่ทำงานกันอย่างขมิ้มมัน ขนาดว่าบางท่านต้องกลับไปเลี้ยงลูก และทำภารกิจนางสาว ไทยในครอบครัวก็ยังไม่ยอมละเว้นหน้าที่ นี่แหละคนของพระราชารจริง ๆ ซึ้นชมอะ ซึ้นชม แล้วโอกาสหน้าฟ้าใหม่ ทุกคนทั้งที่ได้เอยชื่อและไม่ได้เอยชื่อ ต้องมาประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน แต่จะมีการนัดหมายกันใหม่จะเจ้าคะ ขอบคุณไว้ก่อนเป็นเบื้องต้นจ้า

ก็จะปิดแทนก่อนสำหรับภารกิจนี้ แต่ก็ปิดแทนไม่ได้อีกแล้วครับท่านเพราะยังไม่ได้กล่าวถึงอาจารย์สาม สมัย คือตั้งแต่สมัยวิทยาลัยครู สถาบันราชภัฏ และสมัยมหาวิทยาลัยราชภัฏ อาจารย์วรดี เลิศไกร ผู้ ประสานงานยอดเยี่ยมในการคัดเลือกและดูแลแขกกิตติมศักดิ์ อย่าง อติตรองผู้ว่ารักษาหน้าตาของมหาวิทยาลัย ของเรากับบุคคลภายนอก หล่อนปฏิบัติหน้าที่นี้ได้ดีจริง ๆ ตั้งแต่สาว ๆ จนมีอายุขนาดนี้ ก็ยังครองความมี มนุษย์สัมพันธ์ที่ยอดเยี่ยมไว้เป็นอย่างดี ยิ่งสงสัยอยู่ว่าหากหล่อนเกษียณอายุเราจะผลิตบุคลากรแทนหล่อนได้ หรือไม่แต่อย่างไรก็ตามการทำงานอย่างนี้ได้ต้องมาจากใจครับท่าน



บก.มหาชัยสาร ผศ.ดร บำรุง ศรีนวลปาน บก.พักเที่ยง ผศ.ดร. ธีรวัฒน์ ช่างसान  
ผู้ช่วยบรรณาธิการ นางศิริวรรณ จุลทับ, นางณัฏมา นนท์โชติ  
พิสูจน์อักษร อัดสำเนา นายก้องภพ ปรีชาชาญ

สวัสดีค่ะ พบกับมหาชัยสารคอลัมน์พักเที่ยงประจำวันพุธที่ 2 พฤศจิกายน 2554 ตรงกับเดือน 12 วันขึ้น 7 ค่ำ ปีมะแม ผ่อนคลายความตึงเครียดกับรายการหยิกเล็ก กระเช้าหนอยในพักเที่ยงของมหาชัยสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏ ผ่านไปด้วยความชื่นมื่นกับเทศกาลรับพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏ นครศรีธรรมราช ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม 2554 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ช่วงนี้อัปเดตทวิตวันหลังการซ้อมและการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรกันดีกว่า

ข่าวประเดิม กับเจ้าพ่อใหญ่ของการฝึกซ้อม ผศ.สุรพล เรื่องรอง ที่เหน็ดเหนื่อยกับภารกิจมาหลายเดือนแล้วกับการเตรียมการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ไม่เสียบเห็นใจมาก ๆ กับหน้าที่ทุกกิจกรรมที่เกิดกับท่านอยากเข้าไปช่วยเพื่อผ่อนคลายเป็นแต่การจะเข้าหาท่านต้องระวังตัว (เดือนตัวเอง) เพราะท่านไม่ใช่คนตัวเปล่าที่จะให้คนโสดอย่างไม้เสียบเข้าไปเสียบเคียงได้ง่าย ๆ ที่พูดอย่างนี้เพราะข้างกายท่านมีผู้กำกับที่คอยวางแผนแบบบัวไม่ให้ช้ำน้ำไม่ให้ขุ่น งานนี้ใครแอบเห็นใจท่านรองฯ ขอบอกว่า ไม่ต้องมาเห็นใจเพราะท่านไม่ได้ทำงานคนเดียวอย่างที่เราท่านเห็นหรอกเจ้าคะ แต่จะก็คนไปเสียบเคียงถามกันเอง ไม้เสียบไม่ต้องการเป็นมือที่สามอะ

ข่าวนี้ต้องขยาย เห็นเจ๊น้อง ผศ.สุชาดา การะกรณ์ รองประธานฝ่ายฝึกซ้อมบัณฑิต ทำงานยุ่งแล้วก็อดเวียนหัวแทนไม่ได้ นี่ขนาดที่บ้านมีลูกน้อยหอยสังข์ที่ได้ข่าวว่าติดแม่ยังกะตั้งเมคคอยอ่อนตามติดโดยตลอด เธอยังทุ่มเทให้กับงานตั้งแต่วันซ้อมจนวันรับจริง ไม่ให้ขาดตกบกพร่อง แต่เจ๊ ถึงเจ๊จะเหนื่อยอย่างไรขอกระซิบบอกว่าหน้าตาเจ๊ไม่ได้ก้าวเดินไปกับความเหนื่อยล้าเลย ไม่เหมือน อาจารย์มรกต โกมลดิษฐ์ บัณฑิตคุณอนเลย ชานั้นพยายามทำหน้าตาเทียบรุ่นกับรุ่นพี่ไปด้วยกันติด ๆ ขนาดเดินออกมารับประทานอาหารเข้าไม้เสียบแอบเห็น ยังถามเลยว่าตกลงอาจารย์คนนี้นุ่นเดียวกับเจ๊น้องริปาว ได้รับคำตอบว่าหน้าตารุ่นเดียวกัน แต่อายุคนละรุ่นอะ แอน แอน แอน

ข่าวแอบแซว กับฝ่ายงานซื้อบัณฑิตที่ปฏิบัติภารกิจนางสาวไทยกันอย่างเข้มแข็ง ไม้เสียบไม่ทราบอย่างแน่ชัดหรอกนะว่ามีใครชานชื่อบ้างแต่ที่เห็นหน้าและพอจะจำได้ก็เห็นจะเป็น อาจารย์สาวิตรี ผศ.จรงค์ ผศ.พัชรินทร์ ผศ.อนุสรณ์ ผศ.สุรศักดิ์ อาจารย์ไฉน อาจารย์แ่งน้อย และอาจารย์น้อง ๆ อีกหลายท่านทุกคนล้วนแล้วแต่ทำงานมาแล้วอย่างน้อยเกือบเท่าชีวิตตัวที่สังกัดในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชมาจ้า เพราะงานที่ชานชื่อแบบมิด ๆ ถูก ๆ อย่างหวังถึงแม้บัณฑิตจะมาสาย มาช้า มาเทรต อย่างไม่รู้ไม่ประหวั่นแม้วันมามากอยู่แล้ว ดังนั้นปีต่อไปต้องปฏิบัติภารกิจกันอีกนะเจ้าคะ นี่เป็นการยืนยันจากกองประกวด (ห้ามลาออกยกเว้นเกษียณจ้า)

กลุ่มที่มีพี่เลี้ยงคอยประคองประหงมสุดชีวิตเห็นจะเป็นกลุ่มผู้อ่านซื้อบัณฑิตนะเจ้าคะ งานนี้ อาจารย์สุภาวดี หนูเจริญ สาวเสียงสวยที่มากความสามารถ เฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องการปะหละเพื่อให้น้อง ๆ เข้ามาร่วมสังฆกรรมทั้งกลุ่มเก่า ผศ.สุรพล ผศ.จตุพร ผศ.ประกอบ ผศ.ดร.ลดาวัลย์ อาจารย์ปรีดา อาจารย์มณฑกานต์ กลุ่มใหม่ ผศ.นิตยารัตน์ ดร.นพรัตน์ ที่ต่างก็ออฟไซค์กันมาดูตั้งแต่วันซ้อมที่ราชภัฏนครฯ จนไปอ่านจริงที่สุราษฎร์ฯ ผลสรุปแล้ว ทุกคนทั้งเก่าและใหม่ เจ้าแม่ สุภาวดี ทำให้มีความสามารถเท่าเทียมกันหมดคืออ่านแล้วช้ำชื่อทุกคนไม่เว้นเจ้าแม่เสียงสวยงานนี้ เจ้เค้าเก่งสุดยอด ทำได้ไงนี้ นับถือ นับถืออะ ต่อหน้า 3